



ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559 (ฉบับที่ 2)

## ความคืบหน้าการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม [www.coj.go.th](http://www.coj.go.th) ว่าขณะนี้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมและเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้ตรวจสอบช่องโหว่ในการป้องกันภัยคุกคาม ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด จึงทำให้สำนักงานศาลยุติธรรมไม่สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมทาง Internet บนเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ การปรับปรุงเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมต่างๆ ในระบบงานผ่านเครือข่ายภายใน Intranet ของสำนักงานศาลยุติธรรม (บุคคลภายนอกเข้าใช้งานไม่ได้) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ หากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศทำการตรวจสอบช่องโหว่ภัยคุกคามและดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทั้งหมดผ่านระบบ intranet ซึ่งจะ使得แต่ละหน่วยงานสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนเองได้อย่างเดิม

สำหรับในช่วงนี้ หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ติดต่อประสานงานไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการให้ได้โดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทราบแนวทางการดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนย้ำว่า ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมและเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและให้บุคลากรภายในองค์กรได้รับความสะดวกในการเข้าใช้งานเครือข่ายได้อย่างเร็วที่สุด และจะเฝ้าระวังตรวจสอบมิให้ข้อมูลภายในระบบงานของศาลยุติธรรมได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งที่ผ่านมาระบบงานคดีต่างๆ ของศาลยุติธรรมยังไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

อ่าน “สื่อศาล” ทาง e-mail รวดเร็วกว่า

ท่านที่ต้องการรับข่าวทาง e-mail ขอให้แจ้ง e-mail ของท่านไปที่ [newscoj@gmail.com](mailto:newscoj@gmail.com)